



## ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื่อกล้าไม้ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก) ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับซื่อกล้าไม้ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีคัดเลือก นั้น

๑. การซื่อกล้าไม้ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พื้นที่ ๑ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ส่งออก, ขายเป็น, ขายเป็นปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๒,๐๘๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. การซื่อกล้าไม้ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พื้นที่ ๒ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ส่งออก, ขายเป็น, ขายเป็นปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๐,๑๕๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. การซื่อกล้าไม้ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พื้นที่ ๓ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ส่งออก, ขายเป็น, ขายเป็นปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๔,๖๕๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. การซื่อกล้าไม้ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พื้นที่ ๔ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ส่งออก, ขายเป็น, ขายเป็นปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๓,๕๕๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๕. การซื้อกล้าไม้ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย พื้นที่ ๑ ผู้ได้รับการคัดเลือก  
ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา  
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๔๑,๕๕๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น  
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายประสิทธิ์ ท่าช้าง)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ (ตาก)

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้